

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐.-๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา)

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิดการโครงการฝึกอบรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น.	บรรยายแนวทางการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดย ปศุสัตว์จังหวัดแพร่
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น.	แนวทางการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ หรือผู้แทน
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	แนวทางการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และการทำงานของระบบขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว "ระบบใหม่" Rabies One Data โดย ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หรือผู้แทน
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์สงสัย การเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจ การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีนทั้ง การขนส่งและการจัดเก็บ (ระบบ Cold Chain) การฉีดวัคซีน (ชนิดวัคซีน โปรแกรมการฉีด วัคซีนและเทคนิคในการฉีด) เทคนิคการ จับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีนหรือทำหมัน โดย วิทยากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ และ ๑๔.๓๐ น.

(การอบรมและผู้เข้าอบรมต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

1. มีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ทุกท่านก่อนเข้างาน (ผู้จัดโครงการอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงหรือจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่มีความเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลากักตัว 14 วันเข้างาน)

2. ผู้ที่ผ่านจุดการคัดกรองเข้างานแล้ว ต้องมีการปฏิบัติตน ดังนี้

-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

-ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่ผู้จัดโครงการอบรมฯ เตรียมไว้ให้

-หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง

-หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

-สังเกตอาการของตนเองสม่ำเสมอหากมี ไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้

จัดโครงการอบรมฯ และออกจากโครงการอบรมทันที

-ปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

3. การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างแบบกล่อง (BOX SET) เพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

4. การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง และทางเดินอย่างน้อย 1.5 เมตร

5. ห้องจัดโครงการอบรมฯ มีการระบายอากาศและการหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอทั้งในและนอกอาคาร

6. มีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์ 70%